

# EMK Beverly Hills สกินแคร์ระดับพรีเมียมจาก อเมริกามาถึงเมืองไทยแล้ว



อวิธดา ปกมนตรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ลักซ์เวลลี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก มร.รอย ลอเร็ต ผู้แทนจาก EMK Beverly Hills สกินแคร์ระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับความนิยมนอกจากเซเลบริตี้ชั้นนำในฮอลลีวูด อาทิ มาดอนนา วิคตอเรีย เบคแฮม และอิวา ลองโกเรีย ที่ห้างพารากอน ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็ว ๆ นี้

EMK ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Hollywood Skincare เมื่อกว่า 10 ปีก่อน Professor Emilia Karsh นักวิทยาศาสตร์ปริญญาเอกผู้ชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และความงาม โดยเฉพาะการฟื้นฟูผิวพรรณได้ทดลองค้นคว้าสกิน ทรีตเมนต์ ที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมใหม่ๆ ที่ให้ผลด้านความชรา และริ้วรอยของวัย ถึงระดับหัวใจของโครงสร้างเซลล์ผิวหนึ่ง คือระดับโมเลกุลได้อย่างเห็นผลแท้จริง

จากการค้นคว้าที่พบทำให้ Professor Karsh เปลี่ยนวิสัยทัศน์มามุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้โปรตีนจากรกปลาเซินต้าของพืช ในการรักษาผิวพรรณ เมื่อเห็นผลจากการรักษาแผ่นไฟไหม้บนใบหน้าเพื่อนรักซูเปอร์โมเดลของท่านในวันหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านั้นแม้แต่แพทย์ผิวหนังที่มีชื่อเสียงระดับโลก 2 ท่านที่ให้การรักษา ก็แทบจะหมดหวังในการฟื้นฟูสภาพผิวบนใบหน้าของซูเปอร์โมเดลคนดังกล่าว แต่เมื่อ Professor Karsh ตัดสินใจนำโปรตีนจากรกปลาเซินต้าบริสุทธิ์จากพืชมาทำการรักษาผิวหน้าของเพื่อน ก็ได้พบผลลัพธ์มหัศจรรย์ภายในเวลาแค่ 30 วัน ก็สามารถฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาเปล่งปลั่ง สุขภาพดี โดยไม่มีรอยแผลเป็นแม้แต่ชนิดเดียว

แรงบันดาลใจจากการรักษาในครั้งนั้น ทำให้ Professor Karsh หันมามุ่งมั่นในการนำพลังมหัศจรรย์ของรกปลาเซินต้าจากพืช มาให้การรักษาผู้คนทั่วทุกมุมโลก ในวงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรกปลาเซินต้า Professor Karsh ถือว่าเป็นคนแรกที่นำสารสกัดรกปลาเซินต้าจากพืช (Plant Placenta) มาใช้เป็นส่วนประกอบในการดูแลผิวพรรณเพื่อต้านความร่วงโรยของวัย

หัวใจสำคัญเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของ EMK คือสารสกัดบริสุทธิ์จากรกปลาเซินต้าของพืชในธรรมชาติจากต้นอากาศเวพันธุ์ทองถิ่นซึ่งได้สมญาว่าเป็นต้นไม้แห่งศตวรรษ ไปจนถึงต้นกระบองเพชรที่ทนทานความแห้งแล้งสูงในอเมริกากลาง

สารออกฤทธิ์ที่ได้จากพืชเฉพาะอย่างนี้ เกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตของเซลล์ โดยค้นพบว่ารกปลาเซินต้าของพืชให้ผลในการฟื้นคืนชีวิตของเซลล์มากเป็นพิเศษ เพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่ตายไปแล้ว ขณะเดียวกันก็ช่วยโปรแกรมเซลล์ในอนาคตใหม่ให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

รกพลาเซนต้าจากพีชประกอบไปด้วยสารทุกอย่างที่เอื้อต่อการบำรุง ปกป้อง และรักษาเซลล์ผิวหนังให้มีชีวิตชีวา สร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เซลล์เสียหายดังนั้น จึงต้องมีการเชื่อมการสื่อสารกันไประหว่างเซลล์ผิวหนังเพื่อให้ผิวชั้นนอกของผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปจากความผิดปกติต่าง ๆ เช่นรอยแผลเป็น, ริ้วรอย ความแห้งกร้านหรือผิวที่หมองคล้ำมากเกินไป

สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพลาเซนต้าจากพีช คือ มีความสามารถพิเศษในการเจาะลึกลงไปบนผิวหนังชั้นในสุด (hypodermis) และเซลล์ผิวธรรมชาติของเราก็ยอมรับ ด้วยวิธีนี้ พลาเซนต้าจากพีชจะทำการจัด และเปิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ผิวหนังในระดับที่ลึกที่สุดขึ้นมาใหม่ ทั้งยังมีผลการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีกว่าจากมनुษย์แกะหรือหมู